



ที่ UMS./EXS./018-65

11 สิงหาคม 2565

เรื่อง รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining)

เรียน ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ เนื่องจากเห็นว่า ราคาเครื่องขุดบิตคอยน์ที่ซื้อไว้สำหรับนำไปขายมีราคาลดลง การขายเครื่องขุดบิตคอยน์จะทำให้บริษัทขาดทุนเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนแผนใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นการทำเหมืองขุดบิตคอยน์แทน ถึงแม้ขณะนี้ราคาของเหรียญบิตคอยน์ได้ลดลงจากที่ผ่านมามาก่อนบ้างมาก แต่การลงทุนทำเหมืองขุดบิตคอยน์ในช่วงนี้เพื่อสะสมเหรียญบิตคอยน์ไว้ก่อน และเมื่อราคาของเหรียญบิตคอยน์ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จะสามารถทยอยขายเหรียญบิตคอยน์ออกไปได้ในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้อนุมัติให้บริษัทวางเงินมัดจำในการซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเครื่องขุดบิตคอยน์มาขาย แต่เนื่องจากบริษัทได้รับมอบเครื่องขุดบิตคอยน์ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ซึ่งขณะนี้ บริษัทได้รับมอบเครื่องขุดบิตคอยน์ครบถ้วนตามที่สั่งซื้อไปแล้ว ประกอบกับ สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยในการขายเครื่องขุดบิตคอยน์ บริษัทจึงได้ขอปรับเปลี่ยนแผนมาเป็นการลงทุนทำเหมืองขุดบิตคอยน์แทน

ที่ผ่านมาธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ บริษัทจึงได้ซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์จำนวน 315 เครื่อง นอกจากนี้ บริษัทจะต้องจัดเตรียมการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น สถานที่และอุปกรณ์ รวมทั้ง ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการทำเหมืองขุดบิตคอยน์ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนในโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 180 ล้านบาท โดยเงินลงทุนมาจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

การลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ไม่เกินร้อยละ 21.67 ซึ่งคำนวณเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ดังนี้



(1) มีการลงทุนในโครงการ โซลาร์ รูฟท็อป จำนวน 3 โครงการ เพื่อขายไฟฟ้าให้กับลูกค้า โดยเริ่มขายไฟฟ้าให้ลูกค้าได้แล้ว 1 โครงการ ส่วนอีก 2 โครงการ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 นี้ โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการดังกล่าวไปเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 45.57 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.49 ของสินทรัพย์รวม

ทั้งนี้ รายการข้างต้นรวมถึงรายการลงทุนที่บริษัทฯ ได้เคยแจ้งการลงทุนในโครงการไปแล้ว จำนวน 1 โครงการ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เงินลงทุนประมาณ 24.70 ล้านบาท แต่เนื่องจากการขยายระยะเวลาของโครงการ ทำให้โครงการล่าช้าออกไป และคาดว่าจะเริ่มขายไฟฟ้าได้ในเดือนกันยายนนี้

(2) มีรายการได้มาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากการซ่อมแซม/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันแล้ว บริษัทมีการเปลี่ยน/ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายทำให้เกิดการบันทึกรายการบัญชีใหม่ เป็นเงินจำนวน 23.41 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.82 ของสินทรัพย์รวม

เมื่อนำรายการทรัพย์สินที่ได้มาในช่วง 6 เดือนย้อนหลังรวมกับการลงทุนในโครงการเหมืองขุดบิตคอยน์ในครั้งนี้ ทำให้มีขนาดรายการสูงสุดไม่เกินร้อยละ 29.97 และเข้าข่ายรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามบัญชี(1) ทำัยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และจะต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในบัญชี (1) ทำัยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้



สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี(1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
เรื่อง การเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในเครื่องขุดบิตคอยน์มาเป็นการทำเหมืองขุดบิตคอยน์ พร้อมกับ จัดหาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ รวมทั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อป เพื่อใช้ในการทำเหมืองขุดบิตคอยน์ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการทำสัญญาซื้อขายระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อรองรับการทำเหมืองขุดบิตคอยน์จากผู้ขาย หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ดำเนินการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้อนุมัติให้บริษัทวางเงินมัดจำในการซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเครื่องขุดบิตคอยน์มาขาย แต่เนื่องจากบริษัทได้รับมอบเครื่องขุดบิตคอยน์ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้(ซึ่งขณะนี้ บริษัทได้รับมอบเครื่องขุดบิตคอยน์ครบถ้วนตามที่สั่งซื้อไปแล้ว) ประกอบกับสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยในการขายเครื่องขุดบิตคอยน์ บริษัทจึงได้ขอปรับเปลี่ยนแผนมาเป็นการลงทุนทำเหมืองขุดบิตคอยน์แทน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด(มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท พรอมทีนาว จำกัด/ผู้จำหน่ายเครื่องขุดบิตคอยน์

: ผู้จัดทำระบบ และผู้ขายอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ความสัมพันธ์ : ผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดทำระบบ และผู้ขายอุปกรณ์เสริมซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ลักษณะของรายการ

บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน โดยบริษัทได้ลงทุนในการซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ที่ผลิตใหม่ รุ่น ANTMINER S19 Pro Hashrate จำนวน 315 เครื่อง รวม 31,200 Th/s (เป็นเงินรวม 96 ล้านบาท) พร้อมกับ จัดหาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการทำเหมืองขุดบิตคอยน์ มีมูลค่าเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดประมาณ 180 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน



และเนื่องจากการขุดบิตคอยน์จำเป็นต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าในการขุดเหรียญบิตคอยน์ ซึ่งบริษัทจะซื้อพลังงานไฟฟ้าจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนในการนำพลังงานหมุนเวียนโซลาร์ รูฟท็อป มาใช้ทดแทนด้วย ซึ่งจะช่วยให้เกิดมลพิษ, ลดต้นทุน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ วงเงินกู้ยืมเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้วงเงินที่ผู้ถือหุ้นบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้เหลืออยู่เพียงพอ

ประเภทและขนาดของรายการ

การลงทุนในเหมืองขุดบิตคอยน์ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

Assessment			
(A) SET Rule of Acquisition of Assets		Transaction size	Transaction size (incl. passed 6-month transaction)
A1	Project NTA X % Acquired Stack UMS NTA (as of 30 Jun. 2022)	NA	NA
A2	Project Profit X % Acquired Stack UMS Net Profit (as of 30 Jun. 2022)	NA	NA
A3	Value of aquired asset X 100 UMS Total Asset (as of 30 Jun. 2022)	21.67%	29.97%
A4	No. of the Company's shares issued to compensate for asset X 100 No. of the Company's issued and paid-up shares	NA	NA

UMS Total Asset (as of 30 Jun. 2022) = THB 830.73 million

การลงทุนในครั้งนี้ มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ ร้อยละ 21.67 และเมื่อนำมาคำนวณรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติให้บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ทำให้มีขนาดรายการรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 29.97 และเข้าข่ายรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามบัญชี (1) ทำัยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ



4. รายละเอียดของสินทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะต้องจัดซื้อระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยน์ จำนวน 315 เครื่องที่ได้รับมอบมาแล้วให้สามารถเริ่มใช้งานได้ รวมทั้ง การทำระบบโซลาร์ รูฟท็อป โดยคิดเป็นจำนวนเงินในการลงทุนรวมประมาณ 180 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป

หนึ่ง ในการทำธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) บริษัทจะได้รับเหรียญบิตคอยน์เป็นผลตอบแทนจากการขุด ซึ่งในการขุดจะใช้วิธีการแก้โจทย์สมการ algorithm ที่ถูกคิดค้นมาโดยระบบบล็อกเชน โดยหลักการทำงานของบล็อกเชน คือ ให้ทุก ๆ คนในระบบช่วยกันยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยตรวจสอบว่ามีข้อมูลตรงกันหรือไม่ และผู้ตรวจสอบจะได้ผลตอบแทนในรูปของเหรียญบิตคอยน์ ซึ่งในการแก้สมการข้างต้นนั้น จำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการ ซึ่งคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขสมการข้างต้น หรือที่เรียกว่าเครื่องขุดบิตคอยน์

5. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ซื้อ และเงื่อนไขการชำระค่าสินค้า

บริษัทจะลงทุนเพิ่มเติมในการซื้อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อนำมาใช้กับเครื่องขุดบิตคอยน์ทั้ง 315 เครื่อง โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 180 ล้านบาท โดยบริษัทได้ชำระเงินและได้รับมอบเครื่องขุดบิตคอยน์เรียบร้อยแล้ว แต่ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์จะใช้ราคาต้นทุนของเครื่องขุดบิตคอยน์ที่ได้สั่งซื้อไว้ โดยเงื่อนไขการซื้อขายเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ส่วนระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ประมาณการมูลค่าการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าทั่วไป

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

บริษัทคาดว่าจะการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ และในระยะยาวจะช่วยให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมทั้ง เพิ่มโอกาสในการลงทุนในทางธุรกิจด้วย

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

เงินที่นำมาใช้ในการลงทุนธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์มาจากเงินกู้ยืมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนประมาณ 180 ล้านบาท โดยวงเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้วงเงินที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เคยอนุมัติไว้แล้ว

9. เงื่อนไขการทำรายการที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

ไม่มี



10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เห็นว่า การเข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์มีความเหมาะสมและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากการเข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์จะช่วยให้บริษัทมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง น่าจะช่วยให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในระยะยาว

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

12. ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ(ถ้ามี)

เนื่องจากธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์เป็นธุรกิจใหม่ และผู้ลงทุนอาจจะมีข้อมูลไม่มากนัก บริษัทจึงขอชี้แจงปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ให้กับนักลงทุนได้ทราบ โดยมีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากค่าพลังงานและต้นทุนต่าง ๆ

เนื่องจากการทำเหมืองขุดบิตคอยน์ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการทำงาน จึงจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินการ ซึ่งเครื่องขุดบิตคอยน์รุ่นใหม่ ๆ จะมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น(พลังขุด) แต่ใช้พลังงานน้อยลง รวมทั้ง บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ รูฟท็อป สำหรับนำมาใช้ในการขุดบิตคอยน์ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นอกจากการนำโซลาร์ รูฟท็อป ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งพลังงานแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการปลูกต้นไม้รอบ ๆ บริเวณโรงงาน เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนให้กับบริเวณโดยรอบด้วย

2. ความเสี่ยงจากเครื่องขุดบิตคอยน์

เครื่องขุดบิตคอยน์มีหลายรุ่น หลายยี่ห้อ ทำให้ราคาแตกต่างกันไป บริษัทได้พิจารณาสั่งซื้อจากความสามารถในการขุด(พลังขุด) และการดูแลรักษาเป็นหลัก รวมทั้ง เน้นการซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์รุ่นใหม่ ๆ เพื่อให้ได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน โดยที่ผ่านมา ราคาเครื่องขุดบิตคอยน์มีการปรับเปลี่ยนไปตามราคาเหรียญบิตคอยน์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหรียญบิตคอยน์

เนื่องจากราคาเหรียญบิตคอยน์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทจะขุดเฉพาะเหรียญบิตคอยน์สกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่เท่านั้น ประกอบกับ สกุลเงินดิจิทัลมีปริมาณที่จำกัด และปริมาณการขุดจะน้อยลงทุกๆ 4 ปี (Bitcoin Halving) ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้นักลงทุนเหรียญบิตคอยน์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่สูงขึ้น



4. การดูแลความปลอดภัยของเหรียญบิตคอยน์

การเก็บรักษา Private Key

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเก็บรักษา Private Key ไว้ใน Cold Wallet / Hardware Wallet โดยจัดเก็บไว้ในตู้
นิรภัยของบริษัท และการเบิกใช้งานจะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการเท่านั้น

กระเป๋าในการเก็บบิตคอยน์

กระเป๋าที่ใช้เก็บเหรียญที่ขุดได้จะใช้ระบบ Multi-Signature(multi-sign) โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล
ต้องเข้ารหัสทั้ง 2 คนพร้อมกัน จึงจะสามารถทำรายการจากกระเป๋า(Wallet)ดังกล่าวได้

ระบบ Backup

บริษัทกำหนดให้มีการจดและเก็บรักษา Seed phase เพื่อเก็บเป็น backup ไว้อีกชั้นหนึ่ง โดยข้อมูลดังกล่าวจะ
เก็บไว้ในตู้นิรภัยของบริษัท และมีผู้ได้รับมอบหมายในการเก็บรักษาถูกแยกออกมาต่างหาก

ผู้รับผิดชอบในการดูแลเหรียญบิตคอยน์

บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์มาเป็นผู้บริหารโครงการในการดูแลเหรียญบิตคอยน์ใน
บัญชี โดยมีการตรวจสอบจำนวนเหรียญบิตคอยน์คงเหลือในบัญชีทุกสัปดาห์ ซึ่งผู้บริหาร 2 คนที่เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลโครงการ จะร่วมกันตรวจสอบจำนวนเหรียญบิตคอยน์ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้
ยังกำหนดให้มีฝ่ายบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบปริมาณเหรียญอีกครั้งในทุก ๆ สัปดาห์

5. การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล

เนื่องจากเหรียญบิตคอยน์จัดเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอาจจะยังไม่ได้กำหนดกฎ/ระเบียบที่มาใช้บังคับอย่างชัดเจน ประกอบกับ สินทรัพย์ดิจิทัลไม่จัดเป็น
เงินตราตามกฎหมาย แต่ถือเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุน ทำให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแล/กำกับดูแล เช่น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ธนาคารแห่งประเทศไทย จะดำเนินการออก /
ปรับปรุงกฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม บริษัทจึงมอบหมายให้มีผู้ดูแลและคอยติดตามเรื่องนี้
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ได้อย่างถูกต้อง

13. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน ในกรณีที่ไม่มีเพียงพอให้
ระบุแหล่งที่มาของเงินทุนที่จำเป็นต้องใช้ในการนี้**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีเงินทุนเพียงพอสำหรับใช้ในการดำเนินโครงการ เนื่องจากกรขุดเหรียญบิตคอยน์
บริษัทสามารถนำเหรียญดังกล่าวไปขายได้หากได้ผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินหมุนกลับเข้ามา
ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากบริษัทยังไม่สามารถขายเหรียญดังกล่าวออกไปได้ และเงิน



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107547000095

UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. 0107547000095

หมุนเวียนไม่พอใช้ในการดำเนินงาน บริษัทมีความสามารถในการหาแหล่งเงินเพียงพอสำหรับมาใช้หมุนเวียนในโครงการได้

ทั้งนี้การลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้น ขึ้นกับผลการอนุมัติเงินกู้จากคณะกรรมการบริษัทของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายโตม ลีวลมวิบูลย์

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน